

Source :

ไทยโพสต์

Date :

- 8 ก.พ. 2561

Page :

๕๖

No :

PTT UltraForce Diesel

น้ำมันสูตรใหม่นวัตกรรมแห่งความแรง

เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และจิราพร ชาวสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดตัวน้ำมันเชื้อเพลิงสูตรใหม่ PTT UltraForce Diesel ทั้งน้ำมันดีเซล และน้ำมันดีเซล พรีเมียม เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสถึงความแรง อัตราเร่งดี ตอบสนองทันที และเครื่องยนต์สะอาดเหมือนใหม่ได้ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

เทวินทร์เปิดเผยว่า นอกจากภารกิจในการดูแลความมั่นคงทางพลังงานให้คนไทยได้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอและทั่วถึงแล้ว ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ปตท.ยังเป็นผู้ดำเนินนวัตกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาโดยสถาบันนวัตกรรม ปตท. ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีขีดความสามารถสูงเฉพาะทางในสาขาปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ที่มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตลอดมา จึงมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ PTT UltraForce Diesel น้ำมันดีเซลสูตรใหม่ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นด้วยความแรงและความสะอาดที่เหนือกว่า จะสามารถครองใจผู้บริโภคได้ไม่แพ้ผลิตภัณฑ์ในอดีตที่ประสบความสำเร็จและได้



รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

ปตท.ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง โดยได้มีการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับประสิทธิภาพน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ที่พัฒนาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นอยู่เสมอ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงของ ปตท. เพื่อให้ได้น้ำมันเชื้อเพลิงสูตรพิเศษที่ทำให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้เต็มสมรรถนะ และมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด จึงได้พัฒนาและวิจัยจนได้เทคโนโลยีน้ำมันดีเซลสูตรใหม่

PTT UltraForce Diesel ด้วยสารเติมแต่งสูตรพิเศษที่ใช้เป็นรายแรกของโลก ที่จะช่วยให้รถยนต์แสดงสมรรถนะของเครื่องยนต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในราคาเท่าเดิม

PTT UltraForce Diesel คือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลทุกประเภท รวมถึงเครื่องยนต์สมัยใหม่ระบบคอมมอนเรล ด้วยประสิทธิภาพการทำความสะอาดอันทรงพลัง ช่วยคืนความสะอาดให้กับหัวฉีดน้ำมันในระยะเวลาดังรวดเร็ว ทำให้หัวฉีดสะอาดเหมือนใหม่ตลอดเวลา ผสมกับสารเพิ่มค่าซีเทน ช่วยให้ค่าซีเทนเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดที่เครื่องยนต์ต้องการ

88๕๘401๑



ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล โดยน้ำมัน
ดีเซลได้รับมาตรฐาน CEC F-98-08 (DW-10B)
ช่วยให้เครื่องยนต์จุดระเบิดเร็ว อัตราเร่งแรงดี
ด้วยสารเพิ่มค่าซีเทน และคืนความสะอาดให้หัว
ฉีดกลับมาเหมือนใหม่อย่างรวดเร็ว ป้องกันรูหัว
ฉีดตัน ช่วยให้น้ำมันฉีดเป็นฝอยละออง เเผาไหม้
สมบูรณ์ อีกทั้งยังช่วยปกป้องเครื่องยนต์ด้วยสาร
ยับยั้งการกัดกร่อน ที่จะสร้างชั้นฟิล์มปกคลุมพื้น
ผิวโลหะ ป้องกันการเกิดสนิมในระบบเชื้อเพลิง
นอกจากนี้ยังมีสารป้องกันการเกิดฟอง ที่จะช่วย
ให้เครื่องยนต์เดินเรียบไม่สะดุด ทำให้เครื่องยนต์
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.